

รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เรื่องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะต่อ เรื่องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การเปลี่ยนสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบสาขาวิชาใหม่ที่ขอเทียบเคียงเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ให้มีความเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เปลี่ยนใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๕๐ คน๒. แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๗ คน	<p>มหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปจัดประชุมชี้แจงกับคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รหัสสาขา ๖๕๐๑ มีมติใช้ สาขาการศึกษา ส่วนรหัส ๖๓๐๑ อาจารย์ ยืนยันว่าดำเนินการตามเกณฑ์และประกาศ ของ ก.พ.อ.และแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน จึงใช้สาขา ๒ สาขา คือ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์</p>

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ คน</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. สาขาวิชาที่ขอเทียบเคียงเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. บางสาขาวิชาไม่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางสาขาวิชาชื่อสาขาวิชาใหม่ มีลักษณะของสาขาวิชาไม่ตรงกับสาขาวิชาเดิมที่เคยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ควรตรวจสอบอีกครั้ง</p> <p>๒. ควรทบทวนการเลือกสาขาวิชา เช่น รหัสสาขา ๖๕๐๑ จะใช้สาขาวิชาครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาการศึกษารหัสสาขา ๖๓๐๑ จะใช้สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดียวกันควรใช้ชื่อสาขาวิชาเดียวกัน</p>	